

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Họ và tên tác giả: Lê Thị Thương Khóa: 12+ Mã NCS: 62.219  
Đề tài: Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế  
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số chuyên ngành: 9.31.01.05  
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Tài  
Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

**TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN**  
**(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án)**

**1. Về lý luận**

Luận án góp phần hoàn thiện hơn cơ sở lý luận về cụm liên kết ngành và phát triển cụm liên kết ngành bao gồm:

- Luận án đưa ra khái niệm về cụm liên kết ngành và phát triển cụm liên kết ngành;
- Luận án xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự phát triển của cụm liên kết ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
- Luận án xây dựng và hoàn thiện hệ thống khung lý thuyết phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

**2. Về thực tiễn**

Luận án đã sử dụng chỉ tiêu mức độ tương đồng khu vực về lao động (LQ) là một căn cứ quan trọng để xác định mức độ hình thành và phát triển của cụm liên kết ngành, qua đó, luận án khẳng định sự hình thành và phát triển của các cụm liên kết ngành dệt may, điện tử đã được các nghiên cứu trước đó chứng minh vẫn tiếp tục phát triển đến giai đoạn hiện nay. Đồng thời thông qua việc tính toán chỉ tiêu LQ, luận án đã phát hiện được mức độ hình thành và phát triển của cụm liên kết ngành ô tô tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Luận án phân tích, đánh giá và cung cấp bằng chứng thực tế về thực trạng phát triển các cụm liên kết ngành dệt may, điện tử và ô tô tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ về số lượng các chủ thể liên kết trong cụm, về loại hình và quy mô các cụm liên kết ngành, về mối liên kết của các chủ thể trong cụm liên kết ngành.

Trên cơ sở phân tích SWOT, luận án chỉ ra và kết luận về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức về cụm liên kết ngành Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Từ đó, đưa ra các định hướng về tiêu thụ sản phẩm, các chính sách quản lý Nhà nước, đào tạo đội ngũ lao động, áp dụng thành tựu chuyên giao công nghệ nhằm phát triển cụm liên kết ngành Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Luận án đã lựa chọn mô hình SEM để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và kiểm định mô hình đó, các yếu tố được xác định bao gồm: Vai trò của Nhà nước, Khả năng liên kết hợp tác của các doanh nghiệp trong cụm, Nguồn tài chính, Môi trường kinh doanh, Cơ sở hạ tầng, Chất lượng lao động.

Luận án đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng và chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Xác nhận của giáo viên hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**